

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ที่	ระดับความสำเร็จ	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	ด้านการผลิตสัตว์					
		โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียม โคเนื้อเพิ่มรายได้	เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 140 ราย	คัดเลือกและอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ แก่เกษตรกร 140 ราย	เจ้าหน้าที่ผสมเทียมปฏิบัติตามแนวทางการ ดำเนินโครงการและได้ผลการปฏิบัติงานตาม เป้าหมายที่กำหนด	สภาพโคบางครั้งไม่พร้อมในการผสมเทียมแต่ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมสามารถแก้ปัญหาจน ปฏิบัติการผสมเทียมเต็มที่ได้สำเร็จ
2	ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์					
		การดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ / สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการติดตาม โรงฆ่าสัตว์ / สถานที่ จำหน่าย เนื้อสัตว์	มีติดตามการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์ / สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และกำกับให้ ทำตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและกำกับให้ผู้ประกอบ ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และผู้ประกอบการก็ได้ปฏิบัติตามที่ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ	ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการ ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3	การบูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ ทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่					
		1.กิจกรรม การปรับปรุงข้อมูล หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist)	46,000 ราย	ปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 62,132 ราย	เกษตรกรให้ความร่วมมือในการปรับปรุง ข้อมูลเป็นอย่างดี ทำให้มีการปรับปรุงข้อมูล เบ็ดเสร็จปัจจุบัน	- ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist) เมื่อมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจะไม่สา มารถปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
		2. โครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบล	2 แห่ง	มีคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 2 แห่ง 2 อำเภอ คือ อ.ควนเนียง และสทิงพระ	เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุ สัตว์จังหวัด/อำเภอ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์สตูล และเกษตรกรทำให้มีเสบียง สัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้	ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการ ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่	ระดับความสำเร็จ	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
		3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดสงขลา ปี 2565/66	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสงขลา	มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดสงขลา ปี 2565/66	การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนทำให้สามารถเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติได้	ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
		4. กิจกรรม ฆ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัข-แมว 1,113	ทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 1,170 ตัว	เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้